
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2565 ครั้งที่ 2 

วันจันทร์  ที่  15  เดือนสิงหาคม  2565   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

ผู้เข้าประชุม 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์  อึงสะกาว 09.00 น.  
2 นายค าดี   บุญพา รองประธานสภาฯ ค าดี   บุญพา 09.00 น.  
3 นายธนวัฒน์  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 ธนวัฒน์  บุญพา 09.00 น.  
4 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่  2 ธัญญรัตน์  โพธิตาทอง 09.00 น.  
5 นายสุรชัย  ศรีหวัง ส.อบต.หมู่ที่  3 สุรชัย  ศรีหวัง 09.00 น.  
6 นายบุญปนั  ประทัยบุตร ส.อบต.หมู่ที่  4 บุญปนั  ประทยับุตร 09.00 น.  
7 นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ  บัวผนั 09.00 น.  
8 นางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่  6 อนงค์  โมคา 09.00 น.  
9 นายชัยพร  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  8 ชัยพร  บุญพา 09.00 น.  
10 นายพรพบิูลย์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  10 พรพิบูลย์   บญุภา 09.00 น.  
11 นางบุญน า  ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่  11 บุญน า  ยมหาด 09.00 น.  
12 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่  12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา 09.00 น.  
13 นายธนพล  ซ่วมเชยีง ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง 09.00 น.  
14 นายพี   อินจนัทร ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 พี   อินจันทร ์ 09.00 น.  
15 นายสวาท  เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท  เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
16 นายวลัลภ  จ าปาศักดิ์  เลขานุการสภาฯ วัลลภ  จ าปาศักดิ ์ 09.00 น.  

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

1 นางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ปิยวรรณ มีชัยมาตร์ 09.00 น.  
2 นายธีรพงษ์ บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ธีรพงษ์ บุญพา 09.00 น.  
3 นายวัชรินทร์  นันทานี รองนายก อบต.บ้านแดง วัชรินทร์  นันทานี 09.00 น.  
4 นางณภัทรกาญจน์ วิยะรัตน์    เลขานุการนายก อบต.ฯ ณภัทรกาญจน์ วิยะรัตน์    09.00 น.  
5 นางสาวสุพัตรา มั่งมูล นักวิชาการเงินและบัญชี สุพัตรา มั่งมูล 09.00 น.  
6 นายจักรกฤษ  ทีวีโชติ หน.ส านักปลัด จักรกฤษ ทีวีโชติ 09.00 น.  
7 นายสุริยา ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา ราชมนตรี 09.10 น.  
8 นายอัศวิน บ่อค าเกิด นิติกร อัศวิน บ่อค าเกิด 09.11 น.  
9 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ ผกามาส แสงจันทร์ 09.00 น.  
10 นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผอ.กองช่าง ชัยสิทธิ์  อ าเคน 09.00 น.  
11 นายสมบุญ  บุญขาว รอง ปลัด อบต.บ้านแดง สมบุญ บุญขาว 09.13 น.  
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หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
มติที่ประชุม  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 5/2565  

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2565  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

นายค าดี  บุญพา รองประธานสภาฯ แก้ไข หน้าที่ 2 จาก นายสุธิษา กองสะดี ผู้ใหญ่หมู่ที่ 17 เป็น  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 
               วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ตามที่สภา อบต.บ้านแดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ   แปรญัตติ จ านวน 3 
ท่าน โดยได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ เป็นเวลา  
3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง คือ ในวันที่  6,7 และ 8 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 9  

                               สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ซึ่งไม่มีผู้ ใดเสนอยื่นค าแปรญัตติแต่อย่างใด คณะ
กรรมการฯ จึงมีมติให้คงตามร่างเดิม และในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการแปร
ญัตติได้ส่งรายงานประชุมการแปรญัตติพร้อมร่างข้อบัญญัติฯ คืนต่อประธานสภาฯ และ
ประธานสภาฯ ได้ส่งรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 แล้ว
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดังนั้น เมื่อไม่มีการแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566   ในวาระท่ี 2 หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 ในวาระที่ 2 
จ านวน 13 คน งดออกเสียง 1 คน ลา 1 คน  จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 .1 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2566 หรือไม ่
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566  
ในวาระท่ี 3 จ านวน 13 คน งดออกเสียง 1 คน ลา 1 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด15 คน 

 3.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภา อบต.บ้านแดง  เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ เลขานุการสภาฯ ส าหรับร่างข้อบัญญัติต าบลที่ได้น ามาให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ ทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกฎหมายที่จะพิจารณาเพ่ือ
ประกาศใช้ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง โดยในแต่ละร่างข้อบัญญัติ
ต าบล จะต้องมีท้ังหมด 3 วาระ คือ  

  วาระที่ 1 รับหลักการโดยให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติต าบลจนเป็นที่พอใจ  

  วาระที่ 2 การแปรญัตติซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้ตั้งกรรมการเต็มสภา โดยมี
ประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภาฯทั้งหมดเป็นกรรมการ พิจารณาการ
แปรญัตติเป็นรายข้อ หากไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

  วาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 

นายสมบุญ บุญขาว  รองปลัด อบต.บ้านแดง ขอเพ่ิมเติม ข้อบัญญัติต าบลฯ จะมีความแตกต่างจาก 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพราะข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
ไม่สามารถประชุมติดต่อกันทั้ง 3 วาระได้ แต่ส าหรับข้อบัญญัติต าบลจะสามารถพิจารณา
ติดต่อกัน 3 วาระในวันเดียวกันได้ ในกรณีดังนี้ 

  1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เสนอขอให้พิจารณาในร่างข้อบัญญัติ
ต าบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 

  2) สมาชิกสภาฯ จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาทั้งหมด เป็นผู้เสนอขอให้
พิจารณาในร่างข้อบัญญัติต าบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่าในวันนี้จะเสนอให้พิจารณาข้อบัญญัติต าบล 
3 วาระรวด หรือแค่พิจารณารับหลักการในวาระท่ี 1 เพียงวาระเดียว 

มติที่ประชุม มีมติให้พิจารณา พร้อมกันทั้ง  3 วาระ 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดของข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การ    
                                ตดิตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ  หัวหน้าส านักปลัด หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ว่า 
                               ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  เหตุผล ด้วยรัฐบาล มีนโยบายใน 
                               การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจาก   น้ าเสีย ซึ่งให้ 
     ความส าคัญกับการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนและชุมชนและเป็นการ 

ช่วยลดปริมาณน้ าเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ 
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย และประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
 พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา20(3) และมาตรา 44 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (2) และมาตรา 71 บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงตราข้อบัญญัตินี้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  โดยที่เป็น
การสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงและนายอ าเภอพิบูลย์รักษ์  จึงออก
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565” ข้อ 2 ข้อบัญญัติ
นี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ข้อ 3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือข้อบังคับ
กฎระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก 
บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้า
อาศัยหรือใช้สอยได้  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมัน
ออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว  “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า 
การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายน้ า“แหล่งระบายน้ า”
หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า ทะเล และแหล่ง
น้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งธรรมชาติได้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” 
หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง “พนักงานเจ้าหน้าที่”  
หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง หรือผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบาย
น้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการ
ก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภท นั้น  ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่
ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน  ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบ 



                                    -5- 
 
ครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซม
บ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้การได้ตามปกติอยู่เสมอ  ข้อ 8 ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  (1) เข้าตรวจอาคาร
และบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  (2) สั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า ด าเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือ
การใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ในชนบท  ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงรักษาราชการตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย ก่อนที่จะลงมติรับหลักการในวาระท่ี 1 
นายธนพล ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 เห็นด้วยกับข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน

อาคาร พ.ศ. 2565 หลายๆ ที่ก็มีการบ าบัดน้ าเสียและท าบ่อดักไขมันเพราะมีความจ าเป็น 
เห็นด้วยให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 

นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย ในข้อที่ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่
อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนด
ถ้าจะควบคุมทั้งต าบล บ้านที่ไม่มีแหล่งน้ า ถือบังคับด้วยหรือไม่ และให้อธิบาย ข้อ 11 ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นโดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพ้ืนที่ เช่น 
พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นท่ีในชนบท  การพิจารณาของเจ้าพนักงานที่จะ
เข้าเกณฑ์ข้อ 5 หรือไม่ บ้านที่ปลูกสร้างใหม่ ต้องบังคับด้วยหรือไม่ ตลาด โรงเรียน 
เข้าเกณฑ์การบังคับ แต่ก็เห็นด้วยการตราเป็นข้อบัญญัติ  

นายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 เรื่องที่ก าลังอภิปรายเป็นเรื่องที่ดี พบว่าโรงไม้บ้านดงยาง มีการเลี้ยงหมู 
ภายในโรงไม้ ประมาณ 70 ตัว มีการปล่อยของเสียลงล าห้วย ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านหา
ปลาล าบาก กรณีนี้ผิดระเบียบหรือไม่ เข้าเกณฑ์การควบคุมหรือไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ลง
พ้ืนที่ตรวจสอบด้วย 

นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ ปลัด อบต.บ้านแดง  รับทราบที่ ส.อบต.หมู่ที่ 15 แจ้งมา จะให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
     ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามร่างข้อบัญญัติฯ ข้อที่ 6 บ่อดักไขมันตามมาตรฐานมีความกว้าง 
     เท่าไหร่ ถ้าข้อบัญญัติฯผ่าน คงได้ประกาศข้อก าหนดต่างๆ 
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผู้อ านวยการกองช่าง  ข้อ 5 ถ้าเราสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร ร้านอาหาร ถ้าไม่ระบาย 
     น้ าลงแม่น้ าสาธารณะ ก็ไม่น่าจะเข้าเกณฑ์ท่ีจะต้องท าบ่อดักไขมัน ต่อไปต้องมี 
      มาตรฐานก าหนออกมา หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติฯนี้ ทางกองช่างจะน าข้อบัญญัติฯ 
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      นี้ควบคู่ไปกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างและระบายน้ าลง 
     แม่น้ าสาธารณะ ต้องการการขออนุญาต ถ้าไม่ท าและมีการร้องเรียนก็จะมีความผิด  
   ในส่วนของฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ จะมีระเบียบฯ บังคับอยู่แล้ว อาจจะไม่ต้องใช้ใน 
     ข้อบัญญัตินี้  
นายค าบอ่ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 7 ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ ามันหรือ 

ไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ การ
ได้ตามปกติ ไม่ทราบว่าจะให้เทที่ไหน ขอความชัดเจน จะได้ก าจัดถูกตามระเบียบ 

นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผู้อ านวยการกองช่าง ข้อ 7 การซ่อมแซมบ ารุงรักษา การเปิดบ่อ เอาไขมันที่ดักไว้ไปก าจัด
อาจใช้วิธีฝังกลบ อาจจะเป็นเศษอาหารก าจัดได้ง่าย  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาวประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) จะขอลงมติว่าจะรับ
หลักการในวาระที่ 1 ของรา่งข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565 หรือไม่ 

มตทิี่ประชุม มีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565  ในวาระที่ 1 จ านวน 13 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ลา 1 เสียง จาก
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 ที่ประชุมมีมติก าหนดให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา และให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถาม
ว่ามีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติหรือไม ่

มตทิี่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ และมีมติเห็นชอบยืนตามร่างเดิมข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 

มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565  ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล จ านวน 13 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
ลา 1 เสียง  จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 15 คน 

   3.3 พิจารณาอนุมัติรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภา อบต.บ้านแดง  เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
          การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565           
นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โอนครั้งที่ 39 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ระบุว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้สภาฯ เห็นชอบรายการโอน
งบประมาณฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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โอนลด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
การเกษตร 1) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ งบประมาณท่ีอนุมัติ 11,000 บาท 
จ านวนเงินที่โอนลด  11,000 บาท  

    โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย  
       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1)จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม     
       11,000 บาท  ตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าเครื่องตัดแต่งพุ่ม  ไม้ ขนาด 22 นิ้ว  

                                    จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
              ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ  2. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 3. ความจุกระบอก 
                                    สูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี  4. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 5. ใบมีดตัดขนาด   
                                    ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว   6. ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน  ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
                                    ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 ข้อ 6.6.1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                    ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                                     
                                    (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 28 ปรากฏตามแผนงานการเกษตร    
                                    งานส่งเสริมการเกษตร  
 นายธนพล ซ่วมเชียง      ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอสอบถามเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ต่างจากเครื่องตัดหญ้าอย่างไร 
 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ     หวัหน้าส านักปลัด  เครื่องตัดหญ้าไว้ส าหรับตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้จะสามารถแต่ง 
                                ตน้ไม้เป็นรูปทรงต่างๆ หรือแต่งเป็นทรงพุ่มได้ คล้ายๆ เลื่อย  
 นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย สอบถามหรือแนะน าสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี)   

 หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นชอบตามรายการที่เสนอขอโอน หรือไม่ 
 มตทิี่ประชุม  มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณ จ านวน 13 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

 ลา 1 เสียง  จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 15 คน 
ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภา อบต.บ้านแดง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่   
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายกอบต.บ้านแดง แจ้งการเสียชีวิตของคุณพ่อค าพันธ์  เข็มพรหยิบ คุณพ่อของท่าน 
                                ก านันอภัยวรรณ เข็มพรหยิบ คุณปู่ของรองธีรพงษ์  บุญพา หมู่ที่ 10 บ้านแดง 
นายธนพล  ซ่วมเชียง       ส.อบต.หมู่ที่ 13  โครงการจากปีงบประมาณ 2564 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  
                                ขอไป 10 จุด  ด าเนินการไปแล้ว 4 จุด  ทางการไฟฟ้าจะด าเนินการต่อหรือไม่ 
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน        ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการงบประมาณประจ าปี 2564 จะด าเนินงานในปี 2565  
                                ด าเนินการแล้วเสร็จไปหลายหมู่บ้าน ยังเหลือโครงการของหมู่ที่ 13 ตามที่สอบถาม 
                                การไฟฟ้าอ าเภอหนองหาน มีการเชื่อมไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ โดยทางอ าเภอหนองหานเป็น 
                                ผู้รบัผิดชอบ เพ่ือจะได้รู้ใช้ไฟฟ้าสาธารณะไปเท่าไหร่   
นายสวาท  เชี่ยวชาญ      ส.อบต.หมู่ที่ 15 ตามที่ผอ.กองช่างกล่าวมา เส้นทางบ้านโพธิ์ - บ้านดงยาง ถ้ามีชาวบ้านมาขอ 
                                ปลูกสร้างบ้าน ขอให้ย้ าเรื่องการลงท่อด้วย ขอให้ไปดูการเลี้ยงหมูที่โรงไม้ หลักกิโลเมตรที่ถนน                                 
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                          เส้นไปบ้านโนนลือชัย ถูกน้ าเซาะ 2 ต้น หากยังไม่หมดสัญญาขอให้แจ้งผู้รับจ้างช่วยแก้ไข 
                                 ขอหินลูกรังซ่อมแซมถนนทางไปวัดป่าพระธาตุใหญ่ วัดโคกซ้ง พระบิณฑบาตไม่ได้  
                                 ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทีไปท าการ์ดเลน ลดอุบัติเหตุถนนเส้นบ้านโพธิ์-บ้านดงยาง 

นายพรพิบูลย์ บุญภา    ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้น า 6 หมู่บ้าน แจ้งว่าให้ผู้รับจ้างแก้ไขโครงการหมู่ที่ 10 ทีเ่อาหินกองไว้ขอบ    
                             สนามพิบูลย์รังสรรค์ ขอให้ปรับเกรดตกแต่งใหม่ และเรื่องป้ายแจ้งต าบลบ้านแดง ที่ทางเข้า 
                             หมู่ที่ 10 เพ่ือให้ผู้ที่สัญจรไป-มาทราบ 
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์  นายกอบต. จะแจ้งผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแก้ไข และมอบ ผอ.กองช่างด าเนินการเรื่องป้าย 
                              ต าบลบ้านแดง ที่ทางเข้าหมู่ที่ 10 อบต.บ้านแดงได้โครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2  
               โครงการ คือเส้นบ้านแดง - ดงปอ และเส้นทางเข้าบ้านโนนลือชัย งบประมาณ 7 ล้านบาท 
นายพี  อินจันทร์          ส.อบต.หมู่ที่ 14 มีอุบัติเหตุเกิดที่แยกหนองซ าแฮด ฝากผู้บริหารช่วยประสานหน่วยงานที่ 
           เกี่ยวข้องซ่อมแซมด้วย และก่อสร้างลูกระนาด ถนนจากบ้านโพธิ์ค า - บ้านดงไร่ เพื่อป้องกัน 
                              การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
นายธนพล  ซ่วมเชียง     ส.อบต.หมู่ที่ 13 เห็นด้วยในการซ่อมแซมถนนแยกหนองซ าแฮด เพราะลูกหลานจากบ้าน 
               หนองบัวสะอาด พึ่งเกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่นานมานี้ 
นายค าดี  บุญพา          ส.อบต.หมู่ที่ 7  ขอสอบถามความคืบหน้าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
               2565 ถนนน้ าท่วมขัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านต้องการ 
                              ถังขยะ และถังขยะช ารุดจ านวนมาก 
นางบุญน า  ยมหาด       ส.อบต.หมู่ที่ 11  มีเรื่องน าเรียน 5 เรื่อง 1.มีความประสงค์ย้ายไฟฟ้าแสงสว่างจุดหน้าบ้าน 
                              นายสุรพล สุดสีถึงบ้านนายค าสี ไปจุดที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง  2.ฝาปิดรางระบายน้ าช ารุด 
                  หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ตรงขามร้านแสงตะวัน 3.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อต้องการหิน 
                               ลูกรังถนนเส้นไปบ้านนายสังคม ช่างตัดผม และบ้านนางจันทิมา บุญภา หลังวัดป่า  
                               4.ทอ่ระบายน้ าหน้าบ้านแม่แช่ม ด้านข้างโรงพยาบาล อุดตัน 5. ขอรูปสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 
                               เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีตรงข้ามบ้านนางไทย นายแย้ม  
นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ถนนซอยบ้านนายบุญถือ พิมพ์ศรี ถนนจุดเชื่อมต่างระดับกันมากเป็นปัญหา 
        ในการสัญจร  และรางระบายน้ าในพื้นท่ีอุดตันหลายจุด 
นางสาวปิยวรรณ  มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบางรายการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ แต่เราต้อง 
     แก้ไข อบต.เราต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมีสมาชิกสภาฯ ช่วยกันแจ้ง เราต้องยึดหลัก 
       ประโยชน์สูง ประหยัดสุด 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด 
       เสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม 
        เป็นอย่างดี  

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

     
          วัลลภ   จ าปาศักดิ์ 
     (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์)    

                 เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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.คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
                              บุญปัน   ประทัยบุตร 

 (นายบุญปัน   ประทัยบุตร)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

            สวาท  เชี่ยวชาญ  

                                                      (นายสวาท  เชี่ยวชาญ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
            ค าบ่อ   บัวผัน 

    (นายค าบ่อ   บัวผัน)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
- ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
      
                                                      ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-9- 
 

 

.คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                               

 (นายบุญปัน   ประทัยบุตร)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

             

                                                      (นายสวาท  เชี่ยวชาญ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
      
 

    (นายค าบ่อ   บัวผัน)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
- ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
      
 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 


